

Số: 227 /TB-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2016

THÔNG BÁO**Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng
tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kế hoạch
6 tháng cuối năm 2016 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam**

Ngày 12 tháng 07 năm 2016, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã dự Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Sau khi nghe lãnh đạo Tập đoàn báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 và ý kiến phát biểu tham luận của các đồng chí Lãnh đạo Tập đoàn và một số đại biểu, đại diện các đơn vị liên quan, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến phát biểu chỉ đạo như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong 6 tháng đầu năm 2016, trong bối cảnh có nhiều biến động không thuận lợi về kinh tế tài chính thế giới, đặc biệt là sự suy giảm của giá dầu tuy đã có chiều hướng phục hồi nhưng với tốc độ chậm và tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro bất ổn; song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu, kết quả quan trọng, giữ vững ổn định vĩ mô, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ đề ra trong 6 tháng đầu năm 2016.

Ngành dầu khí đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất 6 tháng đầu năm 2016 trên các lĩnh vực hoạt động. Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2016 đạt 252,5 nghìn tỷ đồng, vượt 9,1% kế hoạch 6 tháng với tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 215,6 nghìn tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn đạt 42,2 nghìn tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất Tập đoàn đạt 10,5 nghìn tỷ đồng. Chính phủ ghi nhận những kết quả mà Tập đoàn đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016, góp phần quan trọng vào việc ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm an toàn tài sản của ngành Dầu khí.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Tập đoàn cần khắc phục sớm những hạn chế, yếu kém để phát triển mạnh và bền vững hơn, xứng đáng với truyền thống, khẳng định vị thế của Tập đoàn tại khu vực và trên thế giới.

II. VỀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

Năm 2016 là năm đầu tiên cả nước bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020, năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035, trong 6 tháng đầu năm 2016 giá dầu tuy đã có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn biến động khó lường và khó đạt được mức giá kế hoạch (60USD/thùng) là yếu tố tiềm ẩn ảnh hưởng đến sự phát triển của Tập đoàn trong 6 tháng cuối năm 2016. Nhất trí với đánh giá của lãnh đạo Tập đoàn về những tồn tại và nguyên nhân, các bài học kinh nghiệm nêu trong Báo cáo và đề nghị Tập đoàn triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, khắc phục những mặt còn tồn tại để đạt được những kết quả tốt hơn nữa trong những tháng còn lại của năm 2016 và những năm tiếp theo.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao cho năm 2016, thời gian còn lại của năm 2016 Tập đoàn cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp như sau:

1. Thực hiện tốt các giải pháp về thực hiện kế hoạch năm 2016 đã thống nhất tại Hội nghị, trong đó chủ động bám sát diễn biến giá dầu thô để có các biện pháp phù hợp, sớm có báo cáo Chính phủ các khó khăn, vướng mắc cần xử lý (trong tất cả các lĩnh vực) để tạo điều kiện cho PVN hoàn thành kế hoạch năm 2016 và phát triển trong những năm tiếp theo; kiểm soát chặt chẽ việc vận hành an toàn, ổn định các công trình/nhà máy dầu khí, đảm bảo hoàn thành vượt mức sản lượng sản xuất theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Củng cố và tăng cường công tác dự báo, đánh giá rủi ro; nâng cao năng lực quản trị, điều hành doanh nghiệp. Đặc biệt, nghiên cứu, tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp, phấn đấu khai thác dầu trong nước vượt 1,0 triệu tấn so với kế hoạch Chính phủ giao trên tinh thần tiết kiệm, nâng cao hiệu quả.

3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tái cấu trúc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo Quyết định số 46/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2013 và Quyết định số 1011/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Từng bước xây dựng Tập đoàn bền vững hơn, hiệu quả hơn.

4. Chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan khác để triển khai các hoạt động sản xuất kinh

doanh và đầu tư của Tập đoàn, đặc biệt là trong công tác tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí tại những khu vực nước sâu, xa bờ nhằm tăng cường sự hiện diện và khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên thực tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên biển Đông.

5. Nghiên cứu, rà soát để có các biện pháp, giải pháp đồng bộ, quyết liệt thực hiện việc tái cơ cấu bộ máy quản lý/tổ chức hoạt động, phân công/phân bổ nguồn lực, nhân lực hợp lý, khoa học; tích cực nghiên cứu và áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới để nâng cao năng lực cạnh tranh và nâng cao hiệu quả trong quản lý - điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn ở trong nước và trên trường Quốc tế.

6. Đẩy mạnh, tăng cường các hoạt động an sinh xã hội trong và ngoài Tập đoàn. Đồng thời, tiếp tục xây dựng, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa và truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam.

7. Thực hiện tốt Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23 tháng 7 năm 2015 của Bộ Chính trị về Định hướng Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035; Quyết định số 1748/QĐ-TTg và Quyết định số 1749/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.

Tập trung mọi nguồn lực và các giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, trên cả 5 lĩnh vực hoạt động chính, trong đó lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí là cốt lõi, cụ thể là:

- Đối với lĩnh vực tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí: Tăng cường công tác tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí, nhằm gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác, đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước, đồng thời góp phần, bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Tập đoàn phối hợp với các Bộ, ngành chủ động nghiên cứu, có giải pháp và đề xuất báo cáo Chính phủ trong việc bảo đảm nguồn vốn để thực hiện các dự án mục tiêu về tìm kiếm, thăm dò.

- Đối với công nghiệp khí:

+ Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn có giải pháp phù hợp để triển khai các dự án khí theo kế hoạch đề ra, bảo đảm tiến độ, hiệu quả.

+ Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị liên quan vận hành an toàn và hiệu quả các công trình khí, đáp ứng nhu cầu khí cho các hộ tiêu thụ; thực hiện lộ trình giá khí theo cơ chế thị trường đã được Thủ tướng phê duyệt.

- Đối với lĩnh vực điện: Tập trung triển khai đầu tư các dự án điện được giao, tăng cường công tác quản lý, giám sát đầu tư, xây dựng, công tác đấu thầu bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và tiến độ theo kế hoạch đề ra.

- Đối với lĩnh vực lọc hoá dầu: kiểm soát tốt tiến độ triển khai các dự án lọc hóa dầu: Dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất, dự án liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn, Tổ hợp hóa dầu Long Sơn; vận hành an toàn và có hiệu quả các Nhà máy lọc hóa dầu theo kế hoạch đề ra.

- Đối với lĩnh vực dịch vụ: Tăng cường năng lực của các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí, có giải pháp đẩy mạnh tìm kiếm, mở rộng thị trường, đặc biệt là việc tìm kiếm cơ hội phát triển dịch vụ dầu khí ra nước ngoài.

8. Chú trọng công tác xây dựng tổ chức, quan tâm xây dựng Đảng, đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên ngành Dầu khí là một tập thể đoàn kết; Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, phát huy truyền thống và thế mạnh về đội ngũ nhân lực chất lượng cao, tập trung thực hiện giải pháp đào tạo đội ngũ nhân lực, chuyên gia đáp ứng trình độ quốc tế, tham gia thị trường cung cấp nhân lực chất lượng cao ngành Dầu khí trên bình diện toàn cầu; Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Quốc phòng để tham gia, hỗ trợ và triển khai công tác bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động dầu khí trên Biển Đông trong tình hình mới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Tập đoàn Dầu khí và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: CT, TC, KH&ĐT, NG, QP;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, QHQT, ĐMDN, NC, KTTH, Tổng Giám đốc CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), VNQ 33

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Cao Lục